

### 43 tập thể, cá nhân được khen thưởng...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

cho hơn 97.700 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, ao đầm lựa chọn cây, con giống để nâng cao hiệu quả kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 277 CCB làm chủ trang trại, 36 hộ tích tụ hơn 186ha ruộng cấy lúa chất lượng cao, nhiều hội viên tích cực áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng, toàn tỉnh hiện có 126 doanh nghiệp, 31 quỹ tín dụng nhân dân, 1 HTX do CCB làm chủ tạo việc làm cho gần 15.000 lao động thường xuyên...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp hội và hội viên CCB trong thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi".

Hiện nay, đại dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, mặc dù thời gian qua tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hội CCB các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nắm vững mục đích, ý nghĩa phong trào đoàn lại, từ đó nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, thi

đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hội nghị, đại dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, mặc dù thời gian qua tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hội CCB các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nắm vững mục đích, ý nghĩa phong trào đoàn lại, từ đó nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, thi

với phát triển kinh tế, các cấp hội cần thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất giúp họ vươn lên thoát nghèo. Hội CCB các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hội viên CCB xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác, HTX, qua đó nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Hội CCB tỉnh cần chú trọng xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề "Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; trước mắt phải quán triệt, thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tổ chức thật tốt đại hội hội CCB các cấp với phương châm sâu mỗi đại hội, các cấp hội phải thực sự trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền nhất là ở cơ sở. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội CCB tỉnh đã trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh cho 8 tập thể, 35 cá nhân vì đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016 - 2021.

## Khi trẻ là trung tâm

Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" triển khai từ năm 2016 với mục tiêu đổi mới từ nhận thức đến hành động, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy, chăm sóc trẻ. Chuyên đề có ý nghĩa rất lớn trong việc đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh hơn 5 năm qua.

Qua hơn 5 năm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Trường Mầm non Đông Cơ (Tiền Hải) đã tạo ra phong trào có sức lan tỏa không chỉ với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường mà cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương luôn đồng hành với nhà trường, tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Cô giáo Bùi Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mỗi trường bên ngoài lớp học là yếu tố thu hút trẻ từ cái nhìn đầu tiên mỗi khi đến trường, vì vậy ngay trước cổng trường các khẩu hiệu, băng tuyên truyền được treo và trang trí đẹp

mắt thu hút trẻ. Sân trường với tổng diện tích 2.350m<sup>2</sup> nhà trường bố trí các khu vui chơi liên hoàn, khoa học và phù hợp, bảo đảm an toàn cho trẻ. Đầu tiên là sân chơi giao thông được quy hoạch trên nền sân bê tông, các cột đèn được lắp đặt cùng với biển báo giao thông, có đầy đủ mô hình các loại phương tiện giao thông (xe đạp, xe máy, ô tô...) để trẻ nhận biết, làm quen và thực hành. Qua đó giúp trẻ biết một số quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ và có kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó, nhà trường xây dựng khu chợp què với nhiều gian hàng truyền thống, giúp trẻ nhận biết được những sản phẩm và đặc sản của quê hương... Đặc biệt, nhà trường đã duy

xây dựng khu phát triển thể chất cho trẻ bao gồm hai nhà vòm có tổng diện tích 480m<sup>2</sup> với đầy đủ các đồ dùng, dụng cụ thể thao, bảo đảm an toàn cho trẻ được vui chơi, luyện tập với các bài tập thể dục giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Xác định hoạt động góc là một trong những nội dung quan trọng trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, những năm qua, Trường Mầm non Thủy Hải (Thái Thụy) luôn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ thông qua sử dụng đồ dùng, đồ chơi tự làm và trang trí lớp học, tạo môi trường hoạt động cho trẻ ở các góc chơi. Cô giáo Bùi Thị Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ở trường mầm non, muốn trẻ phát triển tốt thì cô



Trường Mầm non Đông Cơ (Tiền Hải) xây dựng khu chợp què cho trẻ học tập, trải nghiệm.

DANG ANH

## Quản lý, điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã

Bệnh tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) được coi là "kẻ giết người thầm lặng" bởi bệnh không có biểu hiện rõ rệt, khi phát hiện đã ở giai đoạn muộn và phải điều trị kéo dài. Do đó, việc triển khai, mở rộng mô hình quản lý, điều trị ngoại trú THA, ĐTĐ tại trạm y tế xã có vai trò rất quan trọng nhằm phát hiện sớm, điều trị bệnh kịp thời ngay từ cơ sở. Mô hình đang được triển khai thí điểm tại 20 trạm y tế trong tỉnh. Bác sĩ Phạm Thị Duyên, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Tính đến hết tháng 6/2021, tại các huyện, thành phố đang quản lý hơn 54.900 người mắc bệnh THA và gần 14.400 người mắc ĐTĐ. Bệnh THA, ĐTĐ nằm trong nhóm các bệnh không lây nhiễm song những bệnh này tiến triển thầm lặng, rất nguy hiểm. Cụ thể, THA thường để lại những biến chứng rất nặng nề về tim mạch, não, thận,

mắt, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sức lao động của người bệnh và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. ĐTĐ gây tổn thương nhiều cơ quan trọng cơ thể như tim, mạch máu, mắt, thận và thần kinh, hệ miễn dịch, nếu không điều trị có thể gây mù lòa, tổn thương thần kinh dẫn đến nhiễm trùng phải cắt cụt chi, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Để chủ động phòng THA, ĐTĐ, từ tháng 6/2021, Thái Bình đã triển khai mô hình quản lý, điều trị ngoại trú THA, ĐTĐ theo hình thức cầm tay chỉ việc tại 20 trạm y tế xã ở Đông Hưng. Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Hưng Hà, Tiền Hải. Đến nay, các mô hình đã đạt được những hiệu quả bước đầu. Trạm Y tế xã Phú Châu (Đông Hưng) là 1 trong 20 trạm y tế được chọn để triển khai, mở rộng hoạt động quản lý, điều trị ngoại trú THA, ĐTĐ. Bác sĩ Vũ Văn Hiến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Châu cho biết: Tham gia mô hình, cán bộ Trạm, nhân viên y tế thôn được hướng dẫn, tập huấn

về công tác truyền thông; cách phát hiện THA và ĐTĐ tụy 2; các yếu tố nguy cơ của bệnh THA, ĐTĐ; việc thực hiện quản lý người mắc THA, ĐTĐ tụy 2 tại cộng đồng... Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã còn được cấp máy đo huyết áp, kim, que thử đường huyết, tờ rơi tuyên truyền. Qua điều tra, sàng lọc trên địa bàn xã có hơn 400 người bị THA, ĐTĐ. Việc sàng lọc được tập trung vào nhóm từ 45 tuổi trở lên, người béo phì. Những người THA, ĐTĐ dưới tụy 2 được khám, điều trị tại xã, tụy 3, tụy 4 được tư vấn, giới thiệu lên tuyến trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền tới nhân dân các biện pháp phòng ngừa THA, ĐTĐ là: giảm ăn muối, dầu mỡ, ăn nhiều hoa quả, thường xuyên tập thể dục... Việc triển khai tại trạm đã giúp cán bộ, nhân viên y tế địa phương nắm bắt, quản lý được những người mắc THA, ĐTĐ; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh; đồng thời giám sát, phát hiện người

có nguy cơ mắc bệnh để tư vấn kịp thời, tránh biến chứng nặng. Người cao tuổi có thể khám, điều trị ngay tại trạm giảm chi phí, thời gian. Tuy nhiên, khi triển khai còn một số khó khăn, một số thiết bị giúp test tiểu đường không đồng bộ; một số người vẫn muốn lên tuyến trên để khám, điều trị... Ngoài việc được tập huấn về chuyên môn trong phát hiện, quản lý, điều trị bệnh THA, ĐTĐ, các trạm y tế xã còn được hướng dẫn triển khai thí điểm phần mềm báo cáo bệnh THA, ĐTĐ do Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế xây dựng. Việc triển khai phần mềm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp số liệu đầy đủ, kịp thời và chính xác; đồng thời, giúp tất cả các tuyến khám chữa bệnh có thể nắm bắt, cập nhật kịp thời số lượng bệnh nhân mắc THA, ĐTĐ phục vụ công tác phòng, chống bệnh THA, ĐTĐ.



Cán bộ Trạm Y tế xã Phú Châu (Đông Hưng) khám sức khỏe cho người dân.

HOANG LANH

9 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều vấn đề khó lường song cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kiến Xương luôn nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch và đấu tranh hiệu quả với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Những ngày này, Thượng úy Nguyễn Thành Đạt, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kiến Xương cùng đồng đội luôn có mặt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 phà Cồn Nhất, xã Hồng Tiến để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người ra, vào huyện. Đặc biệt, khi tình Nam Định xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện lại càng minh trên các mũi nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn. Thượng úy Nguyễn Thành Đạt chia sẻ: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an các xã chuyên ngành thực hiện tốt công tác tuần tra khép kín địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối nhỏ để xâm nhập vào huyện; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, nghiêm cấm việc chở khách trái phép. Nhờ vậy, tình hình dịch trên địa bàn huyện được kiểm soát tốt. Cùng với thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, khu cách ly tập trung, Công an huyện Kiến Xương huy động tối đa lực lượng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ca nhiễm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Các tổ truy vết đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, phục vụ công tác khoanh vùng, dập dịch, tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện ra quyết định cách ly đối với những trường hợp có yếu tố

## CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG NỖ LỰC HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KÉP



Lực lượng Công an huyện Kiến Xương phối hợp làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 phà Cồn Nhất, xã Hồng Tiến.

dịch tế theo đúng quy định. Công tác truy vết, khoanh vùng được triển khai một cách chủ động, hiệu quả, do vậy đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không phát sinh các ca nhiễm trong cộng đồng. Đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người. Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền 40 triệu đồng. Không chỉ nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Kiên Xương còn phát huy vai trò nòng cốt trên mặt

trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện đã điều tra, phát hiện hơn 50 vụ, trong đó có 2 vụ giết người và các vụ cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và cờ bạc, số để. Tình hình tội phạm và các vi phạm về kinh tế chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. Tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường nổi lên là việc xả nước, khí, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tại làng nghề, cụm công nghiệp, việc khai thác cát trên các tuyến sông và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an huyện đã phát hiện 8 vụ, xử lý hành chính 8 đối tượng mua bán hàng cấm, vi phạm về kinh doanh thuốc tân dược, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc cũng như vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm... Xác định tội phạm ma túy là vấn đề nhức nhối, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kiến Xương

giáo phải là người thể hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình, luôn linh động, sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà học, nhất là thông qua hoạt động góc trẻ được học mà chơi. Tại các lớp học của Trường Mầm non Thủy Hải, các góc hoạt động đều có ranh giới rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi. Vị trí các góc hoạt động được sắp xếp hợp lý giúp cô và trẻ dễ dàng quan sát được toàn bộ hoạt động. Các góc có tên, có ký hiệu cụ thể, tên các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành. Việc sử dụng đồ chơi ở hoạt động góc giúp trẻ thể hiện tình cảm. Thông qua vui chơi, trẻ được tìm hiểu về những công việc trong gia đình, trường học... Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Cách thức giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã kích thích sự chú ý, tư duy và cảm xúc; phát huy được khả năng của trẻ, giúp trẻ tự tin, yêu thích tìm tòi, khám phá, thích đến trường, tham gia hiệu quả vào các hoạt động trải nghiệm. Việc thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm còn thúc đẩy việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo diện mạo mới tại các trường mầm non; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non theo hướng chuyên nghiệp hơn. Hàng năm, 100% trẻ được bảo đảm an toàn trong môi trường giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 2%; trường học khang trang, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 97,1% đã chứng minh điều đó.

TÁT ĐẠT